





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

4 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p> <p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. รมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดคู่ใช้หัวดีใหญ่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, prd., thaipbs, pptvhd36, soudhitalk, hfocuse, thebangkokinsight, isaranews)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เปิดกิจกรรมรณรงค์กลุ่มเสี่ยงฉีด "วัคซีนคู่สู้หน้าฝน" คือ วัคซีนใช้หัวดีใหญ่และวัคซีนโควิด 19 เพิ่มภูมิคุ้มกันโรคก่อนที่จะเข้าระยะการระบาดในช่วงฤดูฝนนี้ ช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ย้ำฉีดพร้อมกันสะดวก ปลอดภัย ผลข้างเคียงน้อย ไม่ต่างจากการฉีดวัคซีนชนิดเดียว พร้อมให้ สร. ร่วมกับ สปสช. เร่งจัดซื้อวัคซีนใช้หัวดีใหญ่เพิ่มอีก 8.6 แสนโดส รวมเป็น 5.26 ล้านโดส ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เชิญชวนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ กล่าวเสริมว่า ปีนี้ สร. มีนโยบายเร่งรัดติดตามให้กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันหมู่ของประเทศให้สูงพอต่อการป้องกันโรค โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทั้ง 2 โรคควบคู่กัน จึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่จะช่วยปกป้องกลุ่มเสี่ยงและคนรอบข้างได้</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยบอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบการปรับแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเพิ่มการจัดหาวัคซีนใช้หัวดีใหญ่สำหรับกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมอีก 8.6 แสนโดส</p> <p>- นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวชื่นชม สร. ที่ให้หน่วยบริการลดค่าบริการฉีดวัคซีนใช้หัวดีใหญ่และวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เหลือ 20 บาท/ครั้ง จากเดิม 60 บาท/ครั้ง ทำให้ สปสช. สามารถจัดหาวัคซีนใช้หัวดีใหญ่เพิ่มให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ ฝากให้ติดตามบริการฉีดวัคซีนฯ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, soudhitalk, hfocuse)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 10 คน ในจำนวนนี้ 6 คน เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวและเป็นการติดเชื้อโควิดเป็นครั้งแรก อีก 4 คนได้รับวัคซีนนานแล้วยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้น จึงมีโอกาสป่วยหนักได้ ดังนั้น การรับวัคซีนจึงจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุรวมทั้งกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ทั้งนี้ การพบผู้เสียชีวิตตามบ้านแสดงให้เห็นว่ายังมีปัญหานี้ซ่อนอยู่ สิ่งที่สามารถทำได้คือให้ อสม. เคาะประตูบ้าน สสำรวจและชวนมารับวัคซีน หรือนำวัคซีนไปฉีดที่บ้าน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, TNN, js100, mcot, sanook, newtv, thainews, sanook)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โปสต์ว่า โควิด 19 ระบาดเป็นโรคประจำฤดูกาลเช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจอื่น ซึ่งสร้างปัญหาอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ส่วนใช้หัวดีใหญ่ถึงแม้มีวัคซีน ก็ไม่สามารถป้องกันติดเชื้อได้ดี จึงยังระบาดทุกปีและเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตลอดเช่นเดียวกับโควิด เป็นแล้วเป็นซ้ำได้</p> <p><b>2. เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุตรวจ ATK 2 ซัด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ch3plus)</p> <p>- เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ส่งทีมปฏิบัติการเฉพาะทาง เก็บศพผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 2 ราย ตรวจ ATK ขึ้น 2 ซัด</p>	
<p> <b>กัญชา</b></p> <p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. ปลดล็อกกัญชา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่มเครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติด (YNAC) ยื่นหนังสือให้ สร. ตอบกรณีการปลดล็อกกัญชาเสรี หากไม่ตอบจะฟ้องมาตรา 157 ว่า ยืนยันว่า สร. มุ่งเน้นแต่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ ทุกขั้นตอนมีการดำเนินการตามกรอบของกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะคิดเองหรือมีข้อมูลไม่มากเพียงพอ เช่น เรื่องการกัญชาปลดออกจากยาเสพติด สธ. ไม่ได้ปลดเป็นมติดบอร์ด ป.ป.ส.ที่ประชุมและมีมติให้ถอดพืชกัญชาออกจากยาเสพติด เพื่อสอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับปรับปรุง ไม่มีการกำหนดกัญชาเป็นยาเสพติดอีกต่อไป ทำให้สมบูรณ์สอดคล้องกัน ขอให้มั่นใจว่า สธ. ไม่มีเจตนามุ่งร้าย หรือเอื้อประโยชน์ใครในการดำเนินนโยบายกัญชา</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Dr.Dark โพสต์ถึงกรณีข้างต้นว่า นายอนุทินควรต้องศึกษาบ้างว่า ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ของกัญชาตอนนี้ไม่เหลือแล้ว เรื่องบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน อาการปวดในผู้ป่วยมะเร็ง ข้อมูลวิจัย meta-analysis ล่าสุดคือไม่ได้ผล ส่วนโรคลมชักที่ใช้ยาอื่น ๆ แล้วไม่ได้ผล ให้ใช้ CBD ซึ่งในกัญชงมีมากกว่ากัญชา และในต่างประเทศมีการสกัดแยกเฉพาะ CBD ไม่มี THC ปนเปื้อนมาใช้รักษา</p> <p><b>2. เปิดศูนย์ต่อต้านกัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>- นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ จัดแถลงเปิดศูนย์ต่อต้านกัญชา ที่อาคารเมฆนิเวศ โรงแรมเดอะ เดวิส ซอยสุขุมวิท 24 ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านกัญชาเดิมที่เคยถูก สธ. จับ จนกว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นฝ่ายค้าน เล็งเดินสายถามจุดยืนนโยบายกัญชาจากทุกพรรคการเมืองที่ลงสนามเลือกตั้ง</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>สัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- สธ. ร่วมกับ มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เดินหน้ารณรงค์ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการรับวัคซีนทั่วประเทศ ในโอกาสสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก</p> <p>- นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า เนื่องในสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก สธ. จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ประกาศ Kick off กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุกของ สสจ. ในการเพิ่มความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในประเทศไทย โดยจะมีการติดตามเป็นระยะและประเมินผลในช่วงปลายปี ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติ</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคมุ่งดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ สธ. ปี 2566 สนับสนุนการดำเนินงานให้บริการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคครบถ้วนตามเกณฑ์</p> <p>- นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยมีอัตราความครอบคลุมในการให้บริการวัคซีนในปี 2564-2565 ลดลงร้อยละ 10-20 เป็นผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 เชิญชวนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการเร่งรัดเพื่อสร้างความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน และเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับวัคซีนตามที่สธ.กำหนดและขอให้ผู้ประกอบการบุคลากร เข้ารับวัคซีนตามกำหนดนัดหมายให้มากที่สุดเพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ลดการระบาดในภาพรวมด้วย"</p>	
<p><b>เสริมสร้างความรู้-เฝ้าระวังโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่สำคัญ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่สำคัญแก่ภาคีเครือข่าย และได้รับเกียรติจาก Dr.Olivia Corazon Nieveras ตัวแทนของผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ร่วมในพิธี เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเป้าหมายและข้อกำหนดของการเฝ้าระวังโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่สำคัญในกลุ่มโรคกำจัดกวาดล้าง รวมถึงการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลัง</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนอาจไม่คุ้นชินกับคำว่า โรคที่ต้องกำจัดกวาดล้าง และอาจเข้าใจว่าเป็นโรคระบาดใหม่หรือไม่ ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นโรคที่มีมานาน เช่น โรคโปลิโอ โรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด โรคไอกรน โรคคางทูม โรคฝีดาษ เป็นต้น โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขมีแผนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคอย่างชัดเจนด้วยการส่งเสริมการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการป้องกันการเสียชีวิต การเจ็บป่วยรุนแรง รวมถึงความสูญเสียทางสุขภาพ และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>MOU พัฒนาหลักสูตร Lifelong Learning</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร Lifelong Learning ด้านสุขภาพและการแพทย์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มทักษะและทบทวนทักษะ รวมถึงการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพและการแพทย์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต เบื้องต้นจะจัดอบรมระยะสั้น ได้แก่ 1. โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับผู้บริหารองค์กร หลักสูตร “The Longevity and Health for Wealth” 2. โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับภาคธุรกิจและประชาชนผู้สนใจทั่วไป เรื่อง “Healthcare Innovative Service Bootcamp” และ 3. โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับภาคธุรกิจและประชาชนผู้สนใจทั่วไป หลักสูตร “Nutrition Academy Thailand”</p>	
<p><b>ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมอนามัย</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย พญ.ศรินนา แสงอรุณ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ และผู้บริหารกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมยกระดับความพร้อมพื้นที่ต้นแบบ “แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพ” ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน-หุบป่าตาด อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพกับนักท่องเที่ยวและพนักงาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่กำหนดให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน โดยการพัฒนาความปลอดภัย สุขอนามัย และมาตรฐานการท่องเที่ยวตลอดเส้นทางท่องเที่ยว</p> <p>- พญ.ศรินนา กล่าวว่า ในเขตสุขภาพที่ 3 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการควบคู่กับวัดส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้หลัก “5 ร.” ได้แก่ 1) ร่วมพัฒนา 2) ร่มรื่น 3) ร่มเย็น 4) ร่วมสร้างสุขภาพ และ 5) ร่วมจิตวิญญาณ ซึ่งในเขตสุขภาพที่ 3 มีวัดที่ผ่านการประเมินเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 299 แห่ง</p>	
<p><b>เตือนภาคเหนือร้อนสุดระวังฮีทสโตรก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดที่ผ่านมา ช่วงเมษายน 2566 พบว่า ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และตะวันออก มีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในระดับมีอันตราย-อันตรายมาก จึงขอให้ประชาชนเช็กสภาพอากาศเป็นประจำ ย้ำการป้องกันตัวเองจากความร้อนและโรคฮีทสโตรก คือ ดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ โดยไม่ต้องรอให้กระหายน้ำ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งช่วงร้อนจัด สวมเสื้อผ้าสีอ่อน ระบายอากาศได้ดี สวมหมวกปีกกว้าง แวนกันแดด ทาครีมกันแดดทุกครั้ง และหลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม และแอลกอฮอล์ พร้อมสังเกต 4 อาการเสี่ยงจากโรคฮีทสโตรก ได้แก่ 1) เหงื่อไม่ออก 2) สับสนมึนงง 3) ตัวร้อนจัด 4) ผิวหนังเป็นสีแดงและแห้ง หากพบผู้ป่วยโรคฮีทสโตรก ควรรีบตามแพทย์ หรือโทร. 1669 และพาผู้ป่วยหลบเข้าที่ร่มหรือห้องที่มีความเย็น</p>	
<p><b>รณรงค์ต้านภัยมะเร็งผิวหนัง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, mco, pptvhd36, thereporters)</p> <p>- นพ.วีระวุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เดือน พ.ค.ของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งผิวหนัง ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบได้น้อยแต่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สาเหตุที่สำคัญยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่า หูด ฝ้า ปาน หรือแผลเรื้อรังเมื่อเกิดการระคายเคืองเป็นระยะเวลานานอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ รวมทั้งแสงแดดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผิวหนังเกิดการระคายเคืองได้ การป้องกันคือ หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งนาน ๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเพื่อลดการสัมผัสแสงแดดโดยตรง หมั่นสังเกตร่างกายว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ หรือหากมีแผลเรื้อรังควรรีบพบแพทย์</p>	
<p><b>หลายเครือข่ายนายทุนเวียดนาม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, INN, nationtv, thailandplus, mco, ch3plus)</p> <p>- อย. ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แฉลงข่าวกรณีหลายเครือข่ายนายทุนชาวเวียดนาม แอบอ้างบุคลากรทางการแพทย์ชื่อดังหลายราย โฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลายรายการ ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมตรวจยึดของกลาง 27 รายการ มูลค่าความเสียหาย 61,354,000 บาท</p>	
<p><b>อบรมสุขภาพโภชนาการในเรือนจำ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยว่า กรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมอนามัย จัดอบรมหลักสูตรการสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้สัมผัสอาหารให้กับผู้ต้องขังสุทกรรมในเรือนจำนำร่อง 10 แห่ง ซึ่งมีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมและผ่านเกณฑ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การอบรมได้รับใบประกาศนียบัตรขึ้นทะเบียนรับรองโดยกรมอนามัย 99 คน เมื่อพ้นโทษสามารถนำใบประกาศไปประกอบการสมัครงานในสถานประกอบการอาหารได้ ระยะเวลารับรอง 3 ปี ถือเป็นเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ</p>	
<p><b>เสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าบริการ รพ.เอกชน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ          - ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นปชช. บอกว่าค่ารักษา ค่ายา ของ รพ.เอกชนแพงกว่า รพ.รัฐ มากกว่าเท่าตัว แต่ที่ยังต้องเลือกใช้บริการเนื่องจากต้องการความสะดวก รวดเร็ว ต่างจาก รพ.รัฐที่ต้องเสียเวลาทั้งวันในการรอ อยากให้รัฐควบคุมค่ารักษา รพ.เอกชน ไม่ให้แพงเกินไป เพื่อให้ปชช.ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข</p>	
<p><b>เตือนคอตำครไปพบแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thebangkokinsight)          - ทนพ.ภาควุมิ เดชหัตถดอน นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าของเพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ว่า คอตำเหมือนซีไคล คือ Acanthosis Nigricans เป็นภาวะที่ผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณคอ รักแร้ ขาหนีบ มีการเปลี่ยนเป็นสีคล้ำและผิวหนังหนาผิดปกติ ส่วนใหญ่เกิดในคนอ้วน และคนที่สูบบุหรี่ในร่างกายนสูง หรือเสี่ยงเป็นเบาหวาน หรือกำลังเป็นเบาหวานอยู่ ซึ่งรอยคล้ำดังกล่าวอาจเกิดจากการกินยารักษาโรคไทรอยด์ ยาที่ช่วยลดผลข้างเคียงจากเคมีบำบัด หรืออาจมีสาเหตุมาจากโรคมะเร็งบางชนิด ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดรอยคล้ำ ได้แก่ โรคอ้วน พันธุกรรม เชื้อชาติ จึงแนะนำให้ไปพบแพทย์</p>	
<p><b>ยามณีแดง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (facebook)          - เพจ Dr.Dark แชนจ์โพสต์ของ “Niphs Kazuya Techawitthayahothin” ระบุเรื่องการอ้างสรรพคุณเกินจริงของมณีแดงทาง รพ.จุฬาฯ ตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว ส่วนเรื่องการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการนานาชาติที่ตรวจพบการตกแต่งผลการทดลอง น่าจะมีการตรวจสอบเร็วๆ นี้เช่นกัน</p>	
<p><b>คนไข้หนีออกจาก รพ.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ch3plus)          - รพ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีเหตุคนไข้หนีออกจาก รพ. เร่งประสานกู้ภัยติดตามตัว ล่าสุดนำตัวกลับมารักษาที่ รพ. แล้ว</p>	